



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## กัญชาเสรี

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ ประชาไท ch7)

- แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ และราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง ฯ ร่วม 17 องค์กร ได้ร่วมออก "ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย" พร้อมเสนอ 5 หลักการการใช้กัญชาทางการแพทย์ 1. การดำเนินการและการบำบัดรักษาโรคต้องอิงหลักฐานเชิงประจักษ์แบบปัจจุบัน ส่วนความเชื่อหรือความรู้ดั้งเดิมให้มีการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ได้มาตรฐาน 2. ผลิตภัณฑ์กัญชาต้องมีคุณภาพและอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ยา ต้องไม่มีสารปนเปื้อน, ทุกผลิตภัณฑ์ใช้สารสกัดและมีปริมาณ THC และ CBD คงที่ 3. กลุ่มผู้ให้การรักษา เช่น แพทย์ เภสัชกร ต้องได้รับการอบรมการใช้กัญชา 4. ผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองและประเมินตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา 5. มีหน่วยงานภาครัฐกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น อย. จัดหาและบริหารผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ อาจดำเนินการเช่นเดียวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่ใช้ทางการแพทย์ เช่น มอร์ฟีน เมธาโดน ซึ่งจะสามารถควบคุมมิให้เกิดการนำไปใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากหลายประเทศยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ และกัญชาที่ได้จากการปลูกโดยบุคคลทั่วไปไม่มีคุณภาพและมีสารปนเปื้อนสูง ไม่สามารถส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้ การส่งเสริมการปลูกกัญชามากจะทำให้กัญชาล้นตลาด (ภายในประเทศ) ราคาต่ำลง และนำมาใช้เองได้ง่าย หรือเกิดแรงจูงใจให้ใช้เองมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เพื่อนันทนาการ ทำให้ได้รับสารพิษและธาตุโลหะหนักจากกัญชา เกิดผลเสียต่อสุขภาพและเศรษฐกิจตามมา

## แมกกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า ไทยรัฐ ผู้จัดการ ch7)

- นายกันตร์พี อายุ 42 ปี อยู่ที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อยากกัญชาจัด ประท้วงพ่อที่ทำให้ไม่ได้ ปีนขึ้นนอนบนหลังคาบ้าน 2 วัน 2 คืน แม้นายอำเภอกันทรลักษ์มาช่วยพูดก็ไม่ยอมลง สุดท้ายทนหิวข้าวไม่ไหวจึงยอมลงมาเอง



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 7 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,605 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,662,569 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 32,464 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,618 ราย รักษาหายสะสม 4,615,643 ราย ยังรักษาอยู่ 14,462 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 611,332,790 (+101,753) ราย 6,507,033 (+138) ราย รักษาหาย 588,893,422 (+165,662 ) ราย

## ประเด็นสำคัญ


### 1. การจัดหาวัคซีนโควิด 19


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, thebangkokinsight, ch7, soudhitak)


- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กเล็กว่า ขณะนี้ กรม.เห็นชอบให้กรมควบคุมโรคดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 3 ล้านโดส สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-ต่ำกว่า 5 ปี โดยบริษัทไฟเซอร์จะส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 4 คือ ตั้งแต่ ต.ค. 2565 เป็นต้นไป จนครบ 3 ล้านโดส ภายในปีนี้ ซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับเด็ก 1 ล้านคน และสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในปี 2566 โดยเฉพาะการนำเข้าวัคซีนรุ่นใหม่ นั้น สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างศึกษา และจะประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติใน ต.ค. นี้ เป็นการพิจารณาผ่านคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ch7)

- นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดโดยคนไทยว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาเฟส 2 เช่น วัคซีนโควิด HXP-GPOVax ของ อภ.ได้ทดลองในมนุษย์ เฟส 2 ช่วงเดือน ส.ค. ที่ผ่านม หากผลการศึกษาออกมาผ่านทั้งหมด ก็สามารถขึ้นทะเบียนพร้อมใช้ในปี 2566 รวมทั้งวัคซีน ChulaCov19 และวัคซีนไบยา หากผลการศึกษาผ่านทั้งหมดจะขึ้นทะเบียนและพร้อมใช้เวลาไล่เลี่ยกันคือ น่าจะช่วงปลายปี 2566

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>2. ประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, bluechipthai)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โควิดในปัจจุบันที่มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยอาการหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงผู้เสียชีวิต แนวโน้มค่อยๆ ลดลง ประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ได้ติดตามประเมินประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.2565 ที่เป็นการระบาดของโอไมครอน BA.4/BA.5 พบว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยรุนแรง คือ อาการปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ จากร้อยละ 60 ในผู้ที่ได้รับครบ 2 เข็ม เป็นร้อยละ 83 ในผู้ที่ได้รับครบ 3 เข็ม และร้อยละ 100 ในผู้ที่ได้รับครบ 4 เข็ม ส่วนการป้องกันการเสียชีวิตจากร้อยละ 72 ในผู้ที่ได้รับครบ 2 เข็ม เป็นร้อยละ 93 ในผู้ที่ได้รับครบ 3 เข็ม และร้อยละ 100 ในผู้ที่ได้รับครบ 4 เข็ม สำหรับกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ป้องกันปอดอักเสบ/ใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็มได้ร้อยละ 80 ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มอายุ 18-59 ปี ที่ป้องกันได้ร้อยละ 89 แต่จะเพิ่มเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้รับครบ 4 เข็มทั้งสองกลุ่มอายุ โดยการฉีดวัคซีนกระตุ้น 3 เข็มขึ้นไปจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันป่วยหนักและเสียชีวิตในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 ได้นานถึง 6 เดือน</p> <p><b>3. วัคซีนโควิดชนิดสุดคม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, topnews)</p> <p>- อ.ย.จิน อนุเมตติกุล วัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดสุดคมตัวแรกของโลก ผลิตโดยบริษัท แคนซิโน ไบโอโลจิส เป็นวัคซีนที่ใช้ผ่านเครื่องพ่น หลังจากที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิดสำเร็จตั้งแต่ปลายปี 2563</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ถึงวัคซีนโควิดแบบสุดคมตัวแรกของโลกจากบริษัทจีน (CansinoBIO) ว่า เน้นเทคโนโลยีการพ่นเป็นฝอยละอองแล้วสุดคมเข้าทางปาก ข้อดีคือ ทำให้มีภูมิคุ้มกันอยู่ที่เยื่อของทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นจุดที่ไวรัสก่อโรคโควิดจะเริ่มติดเชื้อในมนุษย์ และยังพบว่ามียาระดับภูมิคุ้มกันต่อโอไมครอนถึง 92.5%</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กท.ธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- ถอดบทเรียนบริหารจัดการยา-เวชภัณฑ์จากโควิด 19 โดย ญญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลกประสบปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร โดยเฉพาะวัตถุดิบในการผลิตยาหรือวัคซีน ต้องนำบทเรียนต่าง ๆ มาสังเคราะห์และถอดออกมาเพื่อเป็นแผนรับมือร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน การพึ่งพาจากภายนอกเพื่อสำรองไว้อาจไม่ใช่ทางออกเดียว ไทยต้องมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้วยโดยการพัฒนาวัคซีนและยาตัวเอง</p> <p>- ภก.ปรีชา พันธุ์ดีเวช อุปนายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า ยาทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ 70% ผลิตเองในประเทศ 30% มูลค่ารวมสองแสนกว่าล้านบาท ขณะที่ อภ. ผลิตยาขายให้กับ รพ.รัฐทั่วประเทศ ประมาณ 65% ในจำนวนนี้ 25% ขายให้ รพ.เอกชน และ 15% ขายให้กับร้านขายยา เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ปัญหาคือไม่สามารถนำเข้าได้ ทุกประเทศมีความต้องการยา ดังนั้น จึงควรจัดสรรแบ่งปันกันใหม่ ซึ่งอาจทำเป็นรูปแบบคลังยากลางของประเทศ และควรมีการกระจายส่วนแบ่งการผลิตและกำหนดราคาขายเป็นราคาเดียวกันทั้งหมด</p> <p>- นพ.เจตัง ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เรื่องการจัดส่งยาเมื่อถึงจุดวิกฤติ ต้องอาศัยภาคประชาชนมาช่วย โดยสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิต่าง ๆ เพราะทำงานเร็ว และมีการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย</p>	
<p> <b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>รายงานสถานการณ์</b></p> <p><b>1. เคยปลูกฝีป้องกันติดเชื้อฝีดาษวานรได้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, thebangkokinsight, topnews, workpointtoday, isranews, thejournalistclub, sondhitalk, nationtv, mono29, ch7, TNN)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์ความเห็นแตกต่างกับผลการศึกษาศาสตร์การแพทย์ ที่ระบุว่าคนส่วนใหญ่ที่เคยปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษเมื่อ 40 ปีก่อน ไม่มีภูมิคุ้มกันที่สามารถกลบล้างฤทธิ์ไวรัสฝีดาษวานรได้ ทั้งนี้ การปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษไม่ได้ใช้เชื้อของไข้ทรพิษโดยตรง แต่ใช้ vaccinia ไวรัส ซึ่งเดิมเข้าใจว่าเป็นฝีดาษของวัวมาใช้ปลูกให้คน แล้วภูมิคุ้มกันข้ามไปป้องกันเชื้อไข้ทรพิษหรือฝีดาษของคน เชื้อในกลุ่มฝีดาษเป็น DNA virus มีลักษณะพันธุกรรมและโครงสร้างที่คล้ายกันมากจึงสามารถป้องกันข้ามสายพันธุ์ได้ จึงทำให้เชื่อได้ว่าน่าจะปกป้องกันติดเชื้อฝีดาษวานรได้ดีพอสมควร หรือถ้าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในเจนเนอเรชันใหม่ ใช้วัคซีนเพียงเข็มเดียวก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องฉีดถึง 2 เข็ม เป็นเพียงกระตุ้นหน่วยความจำเดิมตามหลักวิชาของวัคซีน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>2. สถานการณ์ต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- อ่องกง พบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรรายแรก เป็นชายวัย 30 ปี เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ รัฐบาลเตรียมยกระดับการตอบสนองต่อการระบาดของฝีดาษวานรไปสู่ขั้นเฝ้าระวัง และเตรียมจัดหาวัคซีนต้านฝีดาษวานรให้ได้ในเดือนนี้ และยกระดับการตรวจหาไวรัสในหมู่นักเดินทางและภายในชุมชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, xinhuaathai</p> <p>- CDC สหรัฐฯ ระบุ ชาวผิวสีและชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ มีแนวโน้มติดเชื้อฝีดาษวานรมากกว่ากลุ่มอื่น แต่กลับได้รับวัคซีนป้องกันฝีดาษน้อยกว่ากลุ่มอื่น โดยการเหยียดเชื้อชาติ ความยากจน และข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขยังคงเป็นปัจจัยต่อภัยความไม่เท่าเทียมในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ยาเสพติดทำให้ขาดสติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, มติชน, สปริงนิวส์, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระแสข่าวความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาอาชญากรรมในสังคมจากการใช้ยาและสารเสพติดบ่อยครั้ง โดยยาและสารเสพติดจะเข้าไปทำลายสมอง เกิดอาการทางจิตประสาท ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ซึ่งหากพบว่าบุคคลในครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด คนในครอบครัวควรตั้งสติ ใช้เหตุผล ร่วมพูดคุยถึงต้นเหตุปัญหาร่วมกัน โดยไม่ดูดำหรือลงโทษรุนแรง สร้างความเข้าใจกับทุกคนในครอบครัว ให้กำลังใจ แสดงความรัก ความห่วงใย ติดตามและเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ควรหมั่นสังเกตพฤติกรรมหากพบมีอาการผิดปกติ รีบปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อหาทางช่วยเหลือ หรือพาไปปรึกษาแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา</p>	-
<p><b>ทลายเครือข่าย Call Center</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เนชั่น, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ch3plus, pimthai, hfocus, mono29, thailandplus, ch7, thereporter, ejan, thaipbs)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อัย. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวจับกุมเครือข่าย call center แอบอ้างบุคคลผู้มีชื่อเสียงหลอกหลวงผู้บริโภคหลงเชื่อในสรรพคุณของสินค้า พร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจำนวน 33 รายการ มูลค่าประมาณ 24 ล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่าโฆษณาดังกล่าวเป็นการสร้างข้อมูลเท็จหลอกขายผู้บริโภค จะประสานงาน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p><b>แนะระวังอุบัติเหตุผู้สูงอายุ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.สุพรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงผู้สูงอายุเนื่องจากช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ ทำให้ถนนพื้นทางเดิน มีน้ำท่วมขังและลื่น เป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอาจได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้ม สะดุด หรือก้าวพลาด แนะนำผู้สูงอายุใกล้ชิดเมื่ออยู่นอกบ้านและในบ้าน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p>	-
<p><b>การผลักดันระเบียบเศรษฐกิจ Wellness</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายเร่งรัดดำเนินการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น "ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพในระดับโลก" เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว รัฐบาลได้อนุมัติให้ดำเนินการพัฒนา ระเบียบเศรษฐกิจ Wellness สอดคล้องตามเป็นระเบียบแรก ซึ่งจะเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ในเดือนพ.ย. 2565 นี้ ล่าสุดมีการผลักดัน ระเบียบเศรษฐกิจ Wellness ภาคเหนือ ขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตถึง 3 หมื่นล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี โดยต้องผลักดันให้เกิดกฎหมายเฉพาะเหมือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งศักยภาพของภาคเหนือมีความพร้อมในการสร้างเศรษฐกิจ Wellness ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ อาทิ ชา สมุนไพร กาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว อาหารที่หลากหลาย และบริการทางการแพทย์ที่ครบวงจร</p>	-
<p><b>THAILAND ZOCIAL AWARDS</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, thailandplus, bluechipthai, thestandard)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับการจัดอันดับในกิจกรรม THAILAND ZOCIAL AWARDS ปี 2564 ในหมวดหมู่หน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ทำผลงานได้ดีที่สุด จากการทุ่มเทเพื่อจะสื่อสารให้ประชาชนมีความรู้โรคและภัยสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในช่วงการระบาดของสถานการณ์โควิด 19</p>	-
<p><b>การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็น ตอบโจทย์การนำไปใช้ประโยชน์และความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการแปรรูปสมุนไพรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p>	
<p><b>การป้องกันแก้ปัญหาลิ้มเด็กในรถ</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการ ศวปถ. สสส. กล่าวว่า ข้อมูลกรมควบคุมโรคปี 2557-2563 มีเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กถูกลืมไว้ในรถมากถึง 129 ครั้ง มีเด็กเสียชีวิต 6 ราย เนื่องจากติดอยู่ในรถและจอดตากแดดเป็นเวลานาน เกิดอาการฮีตสโตรก ภาวะเลือดเป็นกรด อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว ทั้งระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด และไต จนทำให้เสียชีวิต แนะนำการแก้ไข คือ 1.เช็กจำนวนเด็กนักเรียนทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงจากรถ 2.การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ระบบสแกนบัตรนักเรียน การติดกล้องในรถ เพื่อบันทึกภาพสำหรับตรวจเช็ก 3.ฝึกฝนให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองบนรถขั้นเบื้องต้นได้ เช่น สอนเปิดประตู บีบแตร ร้องขอความช่วยเหลือ 4.ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถรับ-ส่งนักเรียน อาทิ ค้อนทุบกระจกกรณีฉุกเฉิน และขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกข้อกำหนดดูแลเฝ้าระวัง และตรวจสอบแบบ 2 ชั้น หรือ "Double Check" เหมือนการเช็กผู้โดยสารบนเครื่องบิน รวมถึงการกำหนดบทบาทครูหรือเจ้าหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่ในแต่ละครั้งให้ชัดเจน</p>	-
<p><b>บทความ : การป้องกันการฆ่าตัวตาย</b>  <b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- แสดงความคิดเห็นกรณีการฆ่าตัวตายที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น และกำหนดให้วันที่ 10 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก จากรายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย ปี 2564 พบว่าการฆ่าตัวตายคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของวัยรุ่นไทย องค์การยูนิเซฟประเทศไทยจึงมีความเป็นห่วงผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของเด็ก พร้อมเสนอให้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพและความรวดเร็วของบริการสุขภาพจิตสำหรับเด็กและวัยรุ่น</p>	-
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
-	-